

Số: H/0/LDLD

Gia Lâm, ngày 6 tháng 5 năm 2020

V/v thực hiện đợt cao điểm vận động CNVCLĐ  
giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm  
về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở,

Thực hiện công văn số 259/LDLD ngày 04/5/2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Huyện đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong đoàn viên, CNVCLĐ các quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại và hình thức xử lý đối với những hành vi vi phạm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện khai báo theo hướng dẫn của ngành Công an đúng quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, tố giác với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để xử lý theo quy định; giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ từ ngày 25/3/2020 đến ngày 31/12/2020 tại trụ sở Ủy ban nhân dân và Công an xã, thị trấn nơi cư trú.

3. Kịp thời đề xuất khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này.

Đề nghị Ban Chấp hành cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả về Liên đoàn lao động Huyện qua địa chỉ email [gialam@congdoanhanoi.org.vn](mailto:gialam@congdoanhanoi.org.vn) trước ngày 31/12/2020 để tổng hợp báo cáo LDLD thành phố Hà Nội.

Nơi nhận:

- CDCS (để t/h);
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH



Đào Xuân Trường